

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ ,มติชน	<p>ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แสดงความเสียใจต่อกรณีนายบุญธรรม บุณธรรมานันท์ อดีตกองหลังฟุตบอลทีมชาติไทย หลังวูบหมดสติและเสียชีวิตระหว่างซ้อมฟุตบอลที่สนามกีฬาภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการปรับปรุงระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องเออีดีซึ่งติดตั้งไว้ในจุดเสี่ยงตามพื้นที่ต่างๆ อยู่แล้ว ทั้งนี้ ข้อเสนอให้ขยายมไตล้นเป็นยาพื้นฐานสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนั้น ขอเวลาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจก่อน หากผลดีมากกว่าผลเสีย สธ.ยินดีที่จะปรับใช้อยู่แล้ว</p> <p>สิ่งสำคัญในเรื่องของการออกกำลังกายตอนนี้เป็นคือ อยากให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงของตัวเองด้วย เพื่อให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม ถ้ามีปัญหาเรื่องโรคหัวใจ หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ ก็จะได้รู้ตัวเอง ซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึง รพ.สต.เองก็จะมีแบบคัดกรองเบื้องต้นอยู่ สามารถไปรับการประเมินได้</p>
ไทยโพสต์ ,มติชน	<p>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการออกกฎหมายเพื่อกำหนดห้ามไม่ให้เก็บเงินผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ว่า ต้องมีการจำแนกว่าภาวะฉุกเฉินวิกฤตมีอะไรบ้าง ก่อนส่งต่อให้ รพ.สาธารณสุขพิจารณาออกเป็นประกาศ ส่วนการกำหนดราคากลางของแต่ละกรณีในภาวะฉุกเฉิน เช่น เอกซเรย์เท่าไร ผ่าตัดราคาเท่าไร เมื่อได้ทั้ง 2 ส่วนนี้แล้วก็ทำการเวิร์กช็อปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเอกชน เพื่อหาข้อสรุป โดยมีฝ่ายวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ราชวิทยาลัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตาม จะพยายามทำให้เสร็จทุกขั้นตอนภายในสัปดาห์หน้า เพื่อประกาศใช้ให้ทันในเดือน เม.ย.นี้</p> <p>ด้าน นพ.วิศิษฐ์ ตั้งนภกร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า การร่างกฎหมายจะห้ามโรงพยาบาลเอกชนเก็บเงินผู้ป่วยในระยะ 72 ชั่วโมงแรกเท่านั้น ส่วนในกรณีอื่นๆ สามารถเก็บได้ตามปกติ ซึ่งการแยกอาการจะยึดตามการจำแนกของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่กำหนดไว้ อย่างภาวะที่มีผลกระทบทำให้เสียชีวิตได้ เช่น สมอง หัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ เป็นต้น ส่วนภาวะไหนที่กำกวม ยังมีข้อสงสัยนั้น ในร่างกฎหมายระบุจะให้ถือผลการตัดสินใจของคอลเซ็นเตอร์การแพทย์ฉุกเฉินเป็นที่สิ้นสุด</p>
คมชัดลึก ,มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p>ความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ชั้น 7 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าฯอุดรธานี เข้าเยี่ยม ด.ช.วุฒิ (นามสมมุติ) อายุ 3 ขวบ ที่มีอาการโคมา ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยมี นพ.ณรงค์ ธาดาเดช รองผอ.ฝ่ายการแพทย์, พญ.เกษมพร ไชยเอียง หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และกลุ่มสหวิชาชีพ ชี้แจงอาการเด็กกว่าเกิดจากถูกทำร้าย ไม่ตรงกับคำให้การของแม่และพ่อเลี้ยง</p> <p>นพ.ณรงค์ และพญ.เกษมพร ร่วมชี้แจงว่า ด.ช.วุฒิถูกส่งตัวจาก รพ.กุมภวาปี คณะแพทย์ตรวจพบว่า กะโหลกร้าว สมองซ้ายบวม ก้านสมองซ้าย-ขวาเคลื่อน ตกเลือด ม่านตาไม่ตอบสนองแสง หรือที่เรียกว่า "สมองตาย" ซี่โครง 8-9-10 ด้านซ้ายหัก ดับซ้ายฉีก ไตขวามีเลือดในช่องท้อง และแขนขาหัก ถูกรถชนยังไม่รุนแรงขนาดนี้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา หากถอดเครื่องหายใจออกเด็กก็จะเสียชีวิตในทันที ความดันสัญญาณชีพเริ่มลดลงเรื่อยๆ</p> <p>ด้านนายสุชัย กล่าวว่า ผู้ว่าฯอุดรธานี เป็นห่วงเรื่องนี้ มอบหมายให้ตนมาติดตาม มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินทราบว่าจะหลังเกิดเหตุ ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานในนาม "สหวิชาชีพ" พบว่า น.ส.สุ (นามสมมุติ) อายุ 28 ปี และ นายวี (นามสมมุติ) แม่และพ่อเลี้ยงของ ด.ช.วุฒิ ยังให้การสนับสนุนขัดกับผลการตรวจของแพทย์และสหวิชาชีพ ที่เชื่อว่าเด็กบาดเจ็บถูกทำร้าย ตำรวจกำลังสอบสวน ส่วนอาการของเด็กน่าเป็นห่วงมาก ต้องรอปาฎิหาริย์</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชัยได้รับรายงานจาก รพ.ศูนย์อุดรธานีว่ามีเหตุความรุนแรงในครอบครัวอีก โดยรับ ด.ญ.วัย 9 ขวบ ถูกพ่อเมาเหล้าทำร้าย มีรอยเขียวช้ำตามร่างกาย ติดต่อสหวิชาชีพพร้อมช่วยเหลือ พบว่าพ่อหย่าร้างกับแม่มีลูก 2 คน คนโตเป็นชายอายุ 16 ปี เคยถูกพ่อทำร้ายจนสลบ อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็ก คนเล็กเป็นหญิงอายุ 9 ขวบ เคยอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็ก แต่พ่อตามไปขอรับคืน เมื่อเกิดเหตุครั้งนี้ พมจ.อุดรธานี จะเข้ามาคุ้มครองเด็กหญิงคนนี้อย่างเต็มที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน เดลินิวส์	<p>ผูกคอตายประท้วงกรณีวัดธรรมกาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณี นายอนวัช ธนเจริญณัฐ ผูกคอตายประท้วงขอให้ยกเลิกมาตรา 44 ในพื้นที่วัดพระธรรมกาย ว่า เศษของลุงอนวัช ไม่อยากให้โยงว่าเกิดจากความคับแค้นใจที่มีมาตรา 44 คุ่มพื้นที่วัด จากการสอบสวนโรค พบว่า ลุงอนวัชมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้า รักษาตัวมาสักกระยะแล้ว แต่รักษาไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายตัวเองมาก่อน ซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นลุงอนวัชเริ่มมีภาวะซึมเศร้า และปลื้มตัวออกมาแต่ก็ยังไม่มีการสังเกตเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดเหตุขึ้น ทางกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมสุขภาพจิตลงไปเยียวยาจิตใจของญาติผู้เสียชีวิตแล้ว เน้นการปลอบประโลม และป้องกันไม่ให้เกิดความเครียดซ้ำ</p> <p>สำหรับพื้นที่วัดพระธรรมกายนั้น ทางกรมสุขภาพจิตคงไม่ได้ส่งทีมเข้าไป ไม่ก้าวล่วง แต่อยากขอให้ประชาชนได้ตระหนัก อย่าใช้การทำร้ายร่างกายตัวเองมาเป็นเครื่องต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะเพราะนอกจากจะเป็นอันตรายแล้ว ยังผิดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และอย่าไปประโคมว่าที่คนทำร้ายตัวเองนั้นเกิดจากการที่รัฐบาลออกมาตรา 44 เพราะที่จริงแล้วคนแต่ละคนมีเหตุผลในการทำร้ายตัวเองแตกต่างกัน ยิ่งคนที่มีภาวะซึมเศร่ายังมีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองมาก ดังนั้นคนใกล้ชิดต้องหมั่นสังเกต ถ้าพบสัญญาณซึมเศร้า ปลื้มตัวออกจากสังคมจะต้องคอยปลอบประโลมรับฟังเขา คอยช่วยเหลือเขา ถ้าเกินความสามารถก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>ปิดถนนหน้า รพ.จัดงานกาชาด</p> <p>-เสนอข่าว กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันที หลังทีมแพทย์-เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอี่ยมระอา! โปสต์ดำหนิ..ติดแฮชแท็ก #ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องปิดถนนจัดงานกาชาดหน้า รพ.กาฬสินธุ์ จากและถึงความไม่เหมาะสมและความไม่รอบคอบขององค์กรรัฐที่จัดงานกีดขวางเส้นทางเข้า-ออก รพ. แถมทำรถติดวินาศสันตะโร สร้างมลพิษทางเสียงให้แก่ผู้ป่วยและคนไข้ ที่กำลังรักษาตัว ย้อนถามกลับสถานที่จัดงาน "ย้ายไปอีกสักหน่อย..จะตายไหม"</p> <p>วาทะดุเดือดนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Art Saensupho" หลังจากที่มีการจัดงานกาชาดขึ้นจริง บริเวณใกล้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่สัญจรเข้า-ออกโรงพยาบาล ทั้งยังส่งเสียงรบกวนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน ผ่ากแฮชแท็กถึงผู้ที่เกี่ยวข้องว่ากำลังจัดงานรื่นเริง "มีความสุข" อยู่บน "ความเดือดร้อน" ของผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือเปล่า สวัสดิภาพและสุขภาพของประชาชนไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาต่อรองกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>กีฬาสาธารณสุขบึงกาฬ</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์คลิปแดนซ์เซอร์สาว แต่งกายชุดวาบหวิวคล้ายชุดว่ายน้ำจัดแสดงบนเวทีงานเลี้ยงภายในสสจ.บึงกาฬ ซึ่งมีการวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการนั้น พบว่า บุคคลในคลิปที่ยืนร้องเพลง เป็นนพ.สสจ. บึงกาฬ ซึ่งยอมรับว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เป็นกิจกรรมงานกีฬาและงานเลี้ยงสपोर्टไนท์ของสสจ.บึงกาฬจัดขึ้นจริง แต่ไม่ได้ว่าจ้างหญิงแต่งกายวาบหวิวมาจัดแสดง</p> <p>- ทางผู้จัดงานแจ้งว่า ได้จัดวงดนตรีและแดนเซอร์มาแสดงในงานเท่านั้น ซึ่งตนก็ไม่ทราบมาก่อนว่า แดนเซอร์จะแต่งตัววาบหวิวเช่นนี้ หลังจากวงเวที ตนได้ตักเตือนผู้จัดงานว่า ไม่ให้มีการแต่งกายไม่เหมาะสมเช่นนี้อีก ซึ่งจากนั้นก็ไม่มีใครแต่งกายวาบหวิวอีกเลย และงานก็ดำเนินไปได้เรียบร้อย</p> <p>- ขณะที่นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดสธ. ระบุทราบเรื่องแล้วจึงทำเรื่องตักเตือน และจะสอบสวนผู้จัดงานที่เกิดขึ้นต่อไป</p>
เว็บไซต์สนุก	<p>รพ.นี้มีหมอคคนเดียว</p> <p>- เสนอกระทู้ อึ้งเลย โรงพยาบาลนี้มีหมออยู่แค่...คนเดียว มีคนอ่าน 8695 ครั้ง ระบุ รพ.ห้องชัย เป็น รพ.อำเภอขนาดเล็กตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรประมาณ 2 หมื่นคน แต่มีหมอเพียงท่านเดียว คือ นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูสุวรรณ ทำหน้าที่ตรวจรักษาพร้อมเป็น ผอ. รพ. นอกจากนี้มีแพทย์เพียงท่านเดียวแล้วเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในการรักษา ก็ประสบปัญหาขาดแคลนเช่นเดียวกัน</p>
ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	<p>รถบรรทุกกรดไนตริกพลิกคว่ำ</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุรถบรรทุกกระบะบรรทุกสารเคมีชนิดกรดไนตริก (NITRIC ACID) เสียหลักพลิกคว่ำ ทำให้ถังเคมีชนิดดังกล่าวเกิดการรั่วไหลบนพื้นผิวจราจร บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 24 ช่วงหลัก กม.ที่ 83-84 สายโชคชัย-เดชอุดม ต.ชัยเจริญ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บที่เกิดเหตุอีก 1 ราย ผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายสุพล เลิศกิจไพบูรณ์ อายุ 55 ปี คนขับรถกระบะบรรทุกสารเคมี ส่วนผู้บาดเจ็บคือ นายจักรพันธ์ พลบต อายุ 28 ปี ถูกสารเคมีบริเวณขามีแผลเป็นรอยไหม้แดง เจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นำส่งรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารนครราชสีมาเป็นการด่วน</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะที่ทีมไฟร์แมนจากมูลนิธิกู้ภัยพุทธธรรมการกุศลนครราชสีมา (สูก 31) จุดจอหอเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต (ปภ.เขต 5) นครราชสีมา ได้สัมผัสสารเคมีโดยการสูดดม จำนวน 6 ราย บาดเจ็บมีอาการชาขา ต้องล้างตัวและทำความสะอาดร่างกาย ซึ่งขณะนี้ทีมช่วยเหลือทุกคนปลอดภัย</p>
มติชน	<p>หมอกควันภาคเหนือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีที่ตรวจพบค่ามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.แม่ฮ่องสอน พุ่งสูงถึง 170 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ไม่ควรเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และอาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ว่า ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงเด็กและผู้สูงอายุระมัดระวังหากไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้าน หรือหากจำเป็นต้องเดินทางไปทำธุระนอกบ้าน ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ควรทำกิจกรรมที่ต้องให้กำลังมาก เช่น ออกกำลังกายตอนเช้า เป็นต้น</p> <p>ขณะนี้หน่วยงานในสังกัด สธ.ในพื้นที่ ได้ส่งหน่วยแพทย์ลงไปตามติดตามดูแลประชาชนพร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนเพื่อใช้ป้องกัน ขณะที่การแก้ไขต้นเหตุจุดเกิดการเผาไหม้ เรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังดำเนินการลงไปแก้ไขเพื่อลดแหล่งกำเนิดทั้งในฝั่งไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน</p>
เดลินิวส์	<p>สธ.จับมือไปรษณีย์ ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า กระทรวงฯจึงได้มีการลงนามความร่วมมือกับ บริษัทไปรษณีย์ไทยดีสทริบิวชั่น จำกัด ในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ จากห้องยาไปยังบ้านผู้ป่วย และ หน่วยบริการ โดยจัดบริการส่งยาให้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งแพทย์ประเมินอาการแล้วว่าคงที่ แล้วนัดมาตรวจร่างกายซ้ำในอีกหลายเดือนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังโรงพยาบาลซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยาเพียงแค่เดือนละ 100 บาทเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากในช่วงเวลานั้นมีความผิดปกติก็สามารถมาพบแพทย์ได้ นำร่องในโรงพยาบาล 19 แห่ง</p>
มติชน	<p>ดูงานอนามัยเจริญพันธุ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยระหว่างนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์และพฤติกรรมกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันของวัยรุ่นในประเทศไทย มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบร้อยละ 43.1 ซ้ำยาทำแท้งเถื่อนผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเอง หวั่นเป็นอันตราย เร่งเปิดสายด่วน 1663 เพื่อรับปรึกษาปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงกรณีวัยรุ่นท้องแต่ไม่พร้อม และบางคนมีความต้องการอยากทำแท้งผิดๆ</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมและป้องกัน กล่าวว่า มีตัวเลขที่น่าตกใจว่าคนไทยอายุมากกว่า 15 ปีป่วยเป็นเบาหวาน 8% สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้ามีผู้ป่วยทวีจำนวนขึ้นจะหาใครที่ไหนมาดูแลควบคุมคนป่วยให้ออกกำลังกาย รับประทานยา ลดหวานมันเค็ม ควบคุมน้ำตาล/เกลือที่ใช้ภายในบ้าน เวลาที่น่าห่วงคือคน 1 ใน 8 เป็นโรคเบาหวาน 1 ใน 4 เป็นความดันโลหิตสูง ดังนั้นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่แข็งแรง ไปไหนมาไหนด้วยตัวเองจนอายุ 72 ปี และขยับขึ้นมาเป็น 80 ปี เท่าที่มีการสำรวจผู้มีอายุ 72 ปีเป็นความดันโลหิตสูง 60-70% แยกแล้วไม่ใช่จะดี ภาวะของโรคคุกคาม กลุ่มโรคไม่ติดต่อเกิดขึ้นทั่วทั้งโลก จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร : การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงจรรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา 2 เสวนาเรื่องสุขภาพวิถีไทย : การสร้างเสริมองค์การสุขภาพของจรรยาบรรณของคณาจารย์ด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่า คนจำนวน 35 ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อ โรคเส้นเลือดอุดตัน โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง การคุกคามจากโรคไม่ติดต่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต แก้ไขได้ด้วย การออกกำลังกายอย่างมีวินัย ควบคู่กับการกินอยู่อย่างระมัดระวัง ใช้ชีวิตเยี่ยงปกติ ถือหลักควบคุมน้ำหนัก กินน้อย น้ำหนักไม่ขึ้น ต้องมีลักษณะผสมผสาน เวลานี้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังคุกคามอย่างรุนแรงไม่ต่างไปจากประเทศที่เจริญก้าวหน้า มีเรื่องที่ต้องจัดการอนามัยโลกไม่กล้าแตะต้องคือโรคอ้วน นับเป็นเรื่องยากเย็นในการแก้ไขปัญหาอย่างยิ่ง ขอเพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรให้คนในโลกอ้วนเท่าเดิมในช่วง 15-20 ปีข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งที่สุดแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>เลเซอร์ผิวใส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า การทำเลเซอร์ผิวหนังเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสนใจทำเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งเป็น เลเซอร์ชนิดที่ไม่มีแผลคือ คนไข้กลับไปทำงานได้ทันที, เลเซอร์ที่มีแผล ซึ่งเลเซอร์กลุ่มนี้คือคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ นำมารักษากระเนื้อ เนื่องจากผิวหนัง จะมีรอยแดงแล้วแผลจึงจะหายเป็นปกติ ซึ่งผลจะทำให้ผิวไวต่อแสงมากขึ้นเกิดรอยดำจากแสงแดดได้ง่าย และอาจเกิดปัญหาผิวหนังอื่น ๆ ต้องระวังไม่ให้แผลสัมผัสกับสารที่ทำให้ระคายเคืองผิว-อึกเสบ ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อ่อนโยนต่อผิว งดใช้เครื่องสำอางใช้ครีมกันแดดมีค่า SPF 30 ขึ้นไป ค่า PA ++</p> <p>ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนังกล่าวว่า การทำเลเซอร์เป็นทางเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวแบบเร่งด่วน แต่มีผลเสียที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนรับบริการ ซึ่งวิธีดูแลสภาพที่ดีที่สุด คือ ดูแลสุขภาพตนเอง โดยการรับประทานอาหารมีประโยชน์ ดื่มน้ำอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>
แนวหน้า	<p>พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมและวางแผน เพื่อตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และเชื้ออันตราย ปัจจุบันห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ สามารถตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการรองรับปัญหาการระบาดของโรคใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคไขเหลือง ได้พัฒนาจนสามารถเปิดให้บริการได้ในอีก 1 เดือน</p>
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	<p>พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า สวช.ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนงาน 10 ปี วงเงิน 348 ล้านบาท อาทิ แผนการพัฒนาบุคลากรตลอดวงจรวัคซีน ทั้งด้านการวิจัย การผลิต การประกัน และควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านวัคซีนในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาด้านสาธารณสุขของชาติ</p>
สยามรัฐ	<p>โรงเรียนต้นแบบ'เด็กไทยแถมใส'</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดงาน นิทรรศการ "เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแถมใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ" ภายใต้โครงการเด็กไทยแถมใส โดยได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 122 โรงเรียนเข้าสู่โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนเด็กไทยแถมใสฯ เพื่อยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆ ได้เข้ามาศึกษา เพื่อขยายผลโครงการเด็กไทยแถมใสฯให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยในพื้นที่สมุทรปราการถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีโรงเรียนศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เด็กไทยแถมใสฯอยู่ถึง 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนแพรภษาวิเทศศึกษา โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชาชนกุล) ซึ่งผลการดำเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กที่ร่วมโครงการเด็กไทยแถมใส มีผลการเรียนที่ดีกว่าเด็กที่ไม่เข้าร่วม สามารถลดภาวะอ้วนลงได้ และยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัว และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของเด็กได้ ไม่เฉพาะแค่การดูที่โรงเรียนเท่านั้น แต่มีการดูแลถึงบ้านอีกด้วย</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ตั้งเป้า 3 ล้านคนเลิกสูบบุหรี่ ใน 3 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมกันทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9 ด้วยการเชิญชวนให้เลิกสูบบุหรี่ พร้อมลงชื่อแสดงความสมัครใจผ่านกลไก "เครือข่ายหมออนามัยและอสม." ที่กระจายอยู่ทุกตำบลและ หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยหมู่บ้านวังมะด่าน จ. พิษณุโลก "ต้นแบบเลิกบุหรี่แบบหักดิบ"ภายใต้โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ไทย เทิดไท้องค์ราชัน" ได้ชวนชาวบ้านดื่ม่น้ำสาบานว่าจะเลิกบุหรี่แบบหักดิบทั้งหมู่บ้าน ซึ่งตัวอย่างของชุมชนบ้านวังมะด่าน สามารถพัฒนาไปสู่การสร้างบุคคลตัวอย่างเลิกสูบบุหรี่ ขยายไปสู่ชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่ไปยังชุมชนอื่นได้ ทั้งนี้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ กำหนดเป้าหมายให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศใน เวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2562 หรือตลอดชีวิตให้ได้ 3 ล้านคน โดยปีแรกตั้งเป้า 560,000 คน ปีที่ 2 เดือนมิ.ย.2560-พ.ค.2561 จำนวนรวม 2 ล้านคน และปีที่ 3 รวม 3 ล้านคน</p>
ข่าวสด	<p>คาดปี60คนป่วยไขหวัดใหญ่เพิ่ม</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษก กทม. เปิดเผยว่า สำนักโรคบาตวิทยา กรมควบคุมโรค ได้คาดการณ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และฤดูกาลระบาด โดยระบุว่า แนวโน้มอาจจะมีผู้ป่วย สูงขึ้นเป็น 2 เท่าของปี 59 ซึ่งคาดว่าในปี 60 จะมีผู้ป่วยมากกว่า 3 แสนคน จากรายงานของกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ม.ค.60 พบผู้ป่วยสะสมจำนวน 1,539 ราย ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต โดยใน 5 พื้นที่ กรุงเทพฯ มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด คือ ราชเทวี ญาไท บางรัก สะพานสูง และบางกะปิ ตามลำดับ ทั้งนี้ กทม.ได้จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อควบคุมพบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>อสม.ดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว นายวรัญญา จ่านงประสาทร ปฏิบัติราชการแทน นพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ภาคเหนือ ประจำปี 60 จำนวน 10 สาขา ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 1, 2 และ 3 โดยผลการคัดเลือก สาขามิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น ระดับเขต และภาค คือ นายตาล เจตจง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมี นายสุชาติ โปธิคำ อสม. ชาว จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือก เป็น อสม. ดีเด่น ระดับเขต และภาค สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน และนางพัชรี เส้นปาน จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับคัดเลือก เป็น อสม. ดีเด่น ระดับเขต เขต 1 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ยายอายุยืนวัย102ปี</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบแม่เฒ่าอายุยืน อายุ 102 ปี ที่ อ.เมือง จ.ชัยนาท จึงไปตรวจสอบพบ นางทองคำ ไหล่แท้ หรือยายคำ อายุ 102 ปี ตรวจสอบบัตรประชาชนระบุว่า เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2458 สอบถาม นางสาวกาญจนา เกิดดี อายุ 60 ปี ลูกสาว เล่าว่า คุณแม่ร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย มีแต่อาการหูดึง และเวลาเดินต้องมีคนช่วยพยุง เป็นคนอารมณ์ดี ที่สำคัญความจำยังดี เวลาลูกหลาน หรือหมอมามาเยี่ยม จะจำได้ อีกทั้งยังชอบร้องกลอน ให้พร และสอนเกี่ยวกับการทำบุญ กับทุกคนที่มาเยี่ยม ด้านคุณยายทองคำ กล่าวถึงเคล็ดลับอายุยืนยาวว่า ชอบกินน้ำพริกกะปิใส่มะเขือพวง ผักต้ม ส่วนที่ชอบที่สุดคือกล้วยน้ำว้า เพราะมีประโยชน์ และยายชอบพูด ตลก ๆ ให้ลูกหลานฟัง สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี</p>
<p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคไข้หวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จีน ระบุว่า ไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 อาจกลายเป็นเชื้อที่มีภาวะดื้อยา หลังการให้ยาโอเซล ทามิเวีย ฟอสเฟต กับผู้ป่วย 2 คนที่พบติดเชื้อในเมืองกวางโจว พบว่าไม่เป็นผล ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อมณฑลกวางตุ้ง กล่าวว่า ผู้ป่วยเคยใช้ยาดังกล่าวก่อนหน้านี้ จึงไม่อาจชี้ชัดว่าเป็นผลจากยาหรือการกลายพันธุ์ของเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว ทางการเงินพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 8 ราย จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ก.พ. เป็นต้นมา ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย 108</p>

